

๕\*

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๕๑๐.๖/ว ๓๗๗๒

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๕



ดำเนินการเป็นกรณีพิเศษ	ดำเนินการโดยด่วน
ดำเนินการโดยด่วน	ดำเนินการโดยด่วน
<input type="radio"/> ฝ่ายบริหารทั่วไป	<input type="radio"/> ฝ่ายบริหารเฉพาะกิจ
<input checked="" type="radio"/> กลุ่มงานส่งเสริมฯ	<input type="radio"/> กลุ่มบริหารโครงการ
<input type="radio"/> กลุ่มบริหารการเงินฯ	<input type="radio"/> กลุ่มบริหารข้อมูลฯ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการศึกษาเป็นประธานกรรมการและกรรมการ  
วินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ด่วนที่สุด ที่ พม ๐๕๑๕/ว ๓๗๗๗

ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวแจ้งว่า พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ จำนวน ๑ คน และกรรมการฯ จำนวน ๑๐ คน ซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่งตั้ง โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจะดำเนินการสรรหาคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศชุดใหม่แทนชุดปัจจุบันที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ จึงขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการศึกษาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศให้หน่วยงานในสังกัดและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการศึกษาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และมีความประสงค์พิจารณาส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดไปยังกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ภายในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวี เจริญภัคกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต

โทร. ๐ ๒๒๕๑ ๕๐๐๐ ต่อ ๕๑๓๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

# ด่วนที่สุด

ที่ พม ๐๕๐๔/ว ๓๑๗๗๗



กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
เลขที่ ๕๓๒๖๒
วันที่ ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๕
ที่

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานาค  
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการศึกษาเป็นประธานกรรมการและกรรมการ  
วินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการศึกษาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ จำนวน ๓ ชุด
๒. ใบสมัครบุคคลเข้ารับการศึกษาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าแปดคนแต่ไม่เกินสิบคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยการสรรหาจากผู้ซึ่งมิใช่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (สทพ.) ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมหรือส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศจำนวนสามคน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชน ด้านนิติศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ ด้านจิตวิทยา และด้านแรงงาน อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จะดำเนินการสรรหาคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศชุดใหม่แทนชุดปัจจุบันที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จึงขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการศึกษาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ให้หน่วยงานในสังกัดและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และให้ผู้ประสงค์จะสมัครส่งใบสมัครฯ พร้อมเอกสารหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ไปยังกองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ภายในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

นางจินตนา และนางสุภาวดี อธิบดี

ที่รับ 10261

วันที่ 03/09/2565

- อธิบดีกรมกิจการสตรี

พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางจินตนา และนางสุภาวดี อธิบดี)

(นางจินตนา จันทร์บำรุง)

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ  
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๕๔ ๖๗๕๗ โทรสาร ๐ ๒๖๕๔ ๖๗๕๕  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ genderact@dwf.go.th

กรม.พ.
เลขที่ 2321
วันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๕
16-29

<p>ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการศึกษาเป็นประธาน และกรรมการ วลพ.</p>	<p>ใบสมัครเข้ารับการศึกษาเป็นประธานและกรรมการ วลพ.</p>
	
<p>พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘</p>	<p>ระเบียบกระทรวงฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำร้อง การพิจารณา และการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๙</p>
	
<p>ระเบียบกระทรวงฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำร้อง การพิจารณา และการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔</p>	
	